

"เสมา 1" จี้ ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ศิษย์

นำเสนอเมื่อ : 7 ม.ค. 2562

**ศธ.จับมือ เครือข่ายงดเหล้า มอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 8 ด้าน
รมว.ศึกษาธิการ จี้ ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แกศิษย์
ย้ำความสุขเกิดได้จากตัวเองไม่จำเป็นต้องพึ่งอบายมุข**

วันนี้ (7 ม.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกบุคลากรการศึกษา ที่มีคุณสมบัติ ปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ และการพนัน เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 8 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 3 เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 จำนวน 356 คน แบ่งเป็นประเภทครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) จำนวน 319 คน และโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 3) จำนวน 37 โรงเรียน โดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่ ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แกลูกศิษย์ เมื่อครูดีศิษย์ก็จะเห็นตัวอย่างและประพฤติปฏิบัติตัวเองได้ดี ซึ่งอบายมุขไม่ได้หมายถึงการดื่มเหล้า บุหรี่เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการพนันต่างๆด้วย ดังนั้นตนขอให้ครูทุกคนต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แกลูกศิษย์ เพราะสอนอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องทำให้เด็กเห็นตัวอย่างที่ดีๆด้วย อย่างไรก็ตามตนคิดว่าความสุขไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาเหล้าหรือบุหรี่ แต่ครูควรค้นหาความสุขที่แท้จริงให้เจอ ซึ่งก็คือความสงบที่เกิดขึ้นจากตัวเราเอง

นพ.ค่านวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในปัจจุบันเราพบปัญหาเยาวชนที่เป็นนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ ที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งต้องอาศัยการทำงานของคุณครูเป็นผู้ดูแลในบานหลังที่ 2 เนื่องจากปัญหาเหล้า บุหรี่ เป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องร่วมมือกัน แก้ไขอย่างจริงจัง เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็นประตูด่านเยาวชนไปสู่สิ่งเสพติดที่ร้ายแรงขึ้น ซึ่งมีผลงานวิจัยรองรับ อย่างชัดเจน มิเช่นนั้นประเทศเรา จะสูญเสีย ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็น ทรัพยากรที่มีค่าของประเทศไปกับน้ำเมา นอกจากนั้นครูมีบทบาทสำคัญ ที่ทำให้ชุมชนรอบโรงเรียนปลอดภัยจากน้ำเมาจากขึ้น เช่น ให้นักเรียนชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ซึ่งงานวิจัยชี้ว่าได้ผลดีที่สุด ทั้งนี้หากศธ.สามารถบูรณาการการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ การพนัน เขาในหลักสูตรการศึกษาชาติ เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักเรียน เหมือนการให้วัคซีนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนเกิดการเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้ง การสร้างครูดีไม่มีอบายมุข ให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนควบคู่ไปด้วย นับว่าเป็นปัจจัยบวก นำไปสู่ความสำเร็จในการป้องกันแก้ไขปัญหาล้ำ บุหรี่ การพนัน ต่อชาติบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี

ด้าน ดร.จิรวรรณ คุ่มพร้อม โรงเรียนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประธานครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) กล่าวว่า คงไม่มีใครปฏิเสธว่าอบายมุข ไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ เขาก็ถึงเยาวชนอายุน้อยลงไปเรื่อยๆ หลังจากการประชุมปฏิบัติการระดับชาติ “การจัด การศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาล้ำ บุหรี่ ด้วยคำพอสอน” ครั้งที่ ๓ เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ๔ ภาค ได้มีการร่วมกันตั้งปณิธาน และร่วมกันหาวิธีหรือวิธีการแก้ไขปัญหาล้ำ เพื่อเป็นขอเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาล้ำ บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ ดู รมว.ศึกษาธิการ ดังนี้ 1.กำหนดให้การปลอดเหล้า บุหรี่ อบายมุข เป็นคุณสมบัติสำหรับผู้เป็นครู 2. ผู้นำระดับสูง เป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีให้ครู และนักเรียนทั้งประเทศ 3. สนับสนุนโครงการครูดีไม่มีอบายมุขอย่างต่อเนื่องจริงจังและยั่งยืน เพื่อให้ครูดีไม่มีอบายมุข มีจำนวนมากขึ้น 4.

พัฒนาหลักสูตรในการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ อบรมมุข โดยวางรากฐานต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และ 5.กำหนดให้เป็นเกณฑ์ ในการประเมินครูช่วย/ประเมินเลื่อนเงินเดือน และวิทยฐานะเป็นต้น

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562](#)